



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6433

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 25.41 Ad Value: 27,442.80 PRValue (x3): 82,328.40

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'สมศักดิ์'วินิจฉัยสัญญาการค้าไอเอ็มไม่มีค่าไถ่

## 'สมศักดิ์'วินิจฉัยสัญญาการค้าไอเอ็มไม่มีค่าไถ่

● รมว.ยุติธรรม นัดแถลงผลสอบ จบปัญหาการค้าไอเอ็มผิดที่ไออาร์ 20 ก.ย.นี้ ส่วยยกเลิกสัญญา หลังเอกชนแก้ไขข้อบกพร่องไม่ได้ ลั่นยกเลิกสัญญาไม่ผูกฟ้องเรียกค่าไถ่แน่  
เมื่อวันที่ 19 กันยายน แห่ลงข่าวเปิดเผยว่า ในวันที่ 20 กันยายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นัดแถลงผลการตรวจสอบอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ หรือการค้าไอเอ็ม ภายหลังกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรม ตรวจสอบพบว่าระบบการทำงานของการค้าไอเอ็มมีความบกพร่อง ผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้แจ้งให้บริษัทสุพรีม ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จำกัด แก้ไขข้อบกพร่องให้ตรงตามที่ไออาร์ ภายในเวลา 15 วัน ผลปรากฏว่าไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากการค้าไอเอ็มจะต้องถอดออกได้ยากและมีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อถูกถอดออกไม่ว่าจะสวมที่ข้อมือหรือข้อเท้า

ในการตรวจสอบการค้าไอเอ็ม 4,000 ชุด วงเงิน 74 ล้านบาท พบว่าการค้าไอเอ็ม 2,000 ชิ้น สามารถถอดออกได้ กรมคุมประพฤติจึงต้องแจ้งยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทดังกล่าวเป็นเวลา 23 เดือน

สำหรับข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบมี 3 ประเด็น คือการค้าไอเอ็มสามารถถอดออกจากข้อมือได้โดยไม่ต้องตัดสายรัดหรืออุปกรณ์พิเศษในการถอด ผู้ถูกคุมประพฤติที่สวมใส่ หลายรายเกิดอาการแพ้ บางรายเกิดผื่นสีแดงขึ้น

บริเวณข้อมือ หรือมีผิวหนังแห้งบริเวณข้อมือ หรือมีแผลติดเชื้อบริเวณข้อมือ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน ทั้งๆ ที่กำหนดไว้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือจากผู้ผลิตว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้สวมใส่ได้โดยง่าย

จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติจากศูนย์ควบคุมการติดตามตัวผู้กระทำความผิดในงานคุมประพฤติด้วยอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการนี้เมื่อ 1 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้ถูกคุมประพฤติที่เข้ารับการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวในแต่ละเดือนอยู่ที่ 200-700 คน แต่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์ถูกทำลายสูงกว่า 1,000-100,000 ครั้งต่อเดือน หรือไม่มีสัญญาณสูงกว่า 20,000-170,000 ครั้งต่อเดือน เป็นต้น

ขณะที่ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 1 เดือน เนื่องจากมีข้อกังวลว่าหากยกเลิกสัญญาอาจถูกบริษัทเอกชนคู่สัญญาฟ้องเรียกค่าไถ่ แต่ขณะนี้ได้ข้อสรุปถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ยืนยันได้ว่าเมื่อยกเลิกสัญญาเข้าใช้การค้าไอเอ็ม ตามกำหนดสัญญา 23 เดือน กระทรวงยุติธรรมจะไม่ผูกฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าไถ่ใด ๆ และจะมีแนวทางการนำการค้าไอเอ็มมาเพื่อใช้ลดปัญหาความแออัดเรือนจำ โดยผู้ที่ถูกติดการค้าไอเอ็มจะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบที่มีมาตรฐาน